


 ระเบียบวาระการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565  ประจ าปี พ.ศ. 2565 
วันที่  1  มีนาคม  2565  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ 

---------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายธันยพงศ์  สกุลเวช ประธานสภา  ธันยพงศ์  สกุลเวช  
2 นางสุจิตตรา  นุ่นเกลี้ยง รองประธานสภา  สุจิตตรา  นุ่นเกลี้ยง  
3 นายกัณชิต  ค าเสน สมาชิกสภา  กัณชิต  ค าเสน  
4 นายชม  เพชรกาศ สมาชิกสภา  ชม  เพชรกาศ  
5 นายชวลิต  เขียดสง สมาชิกสภา  ชวลิต  เขียดสง  
6 นายภิญโญ  กรุณกิจ  สมาชิกสภา  ภิญโญ  กรุณกิจ  
7 นายลัทธิ  เอียดเกลี้ยง สมาชิกสภา  ลัทธิ  เอียดเกลี้ยง  
8 นายสุธน  ปานเพชร สมาชิกสภา  สุธน  ปานเพชร  
9 นายอนันต์  ทองสม  สมาชิกสภา  อนันต์  ทองสม  

10 นายประภาส  อัณฑยานนท์ เลขานุการสภา  ประภาส  อัณฑยานนท์  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นางฐานิตา  เพชรคง   ลาป่วย 
 2. นายรัตนโชติ  รามแก้ว   ลาป่วย 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมพงศ์  ปานเพชร นายกเทศมนตรี   สมพงศ์  ปานเพชร  
2 นายจ าเนียร  ทิพย์เพ็ง รองนายกเทศมนตรี จ าเนียร  ทิพย์เพ็ง  
3 นายโชติ  จันทรโชติกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี โชติ  จันทรโชติกุล  
4 นายบุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล บุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์    
5 นายสันทัด  บุญมณี ผู้อ านวยการกองช่าง สันทัด  บุญมณี  
6 นางจินตหรา  จันมา ผู้อ านวยการกองการศึกษา จินตหรา  จันมา  
7 นางสาวอาจิน  เต็มพูน นักจัดการงานทั่วไปฯ อาจิน  เต็มพูน  
8 นายสันติพงษ์  ไข่แก้ว เจ้าพนักงานธุรการ สันติพงษ์  ไข่แก้ว  

 
/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  10.20  น. 
 ประธานสภาฯ  ได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วครบตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา ๒๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๕  จึงด าเนินการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
1.1 การคัดเลือกเด็กดีศรีท้องถิ่น  

มีโควตาให้เทศบาลต าบลปรางหมู่ จ านวน 2 คน มีโรงเรียนสตรีพัทลุง, 
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุง  
ตามที่ทราบว่าทางเทศบาลต าบลปรางหมู่ ว่ามีโรงเรียนบ้านปรางหมู่
(ศรีวิทย์ศึกษา) มีอยู่ โรงเดียว ได้คัดเลือกมา 2 คน ตัวจริงและ 
ตัวส ารอง ตัวจริง ด.ญ.วีรดา  มุตติ ได้คัดเลือกเช้าไปศึกษาโรงเรียนสตรี
พัทลุง โดยไม่ต้องสอบ แต่ต้องสมัครตามขั้นตอนตามระเบียบของ
โรงเรียนตามปกติเหมือนครั้งก่อนที่ท่านปลัดได้แจ้งไว้ว่าได้รับโควต้า
เป็นนักกีฬาแต่ไม่ได้ไปสมัครและสอบโดยตัดสิทธิออกไป  ส ารอง 1 คน 
ด.ญ.ปาณิสรา  ชูหนู เป็นอันดับที่ 2 แล้วรอโควต้าของโรงเรียนอ่ืน ๆ 
ที่ขาดอยู่ จะได้ทดแทนต่อไป 
ท่านปลัดได้แจ้งไว้ว่า โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย ได้  
ด.ช.พัชรพล  อินทร์ปราบ ได้โควตาด้านกิจกรรมทางกีฬา เก่งด้าน
กิจกรรม การเต้น จึงได้ไปคัดเลือกไป 2 คน 

1.2 แนะน าตัวพนักงานเทศบาลที่โอนมาใหม่ นายสันติพงษ์  ไข่แก้ว 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดส านักปลัดเทศบาล โดยโอนมาจาก 
เทศบาลต าบลศาลาด่าน อ าเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่  มาปฏิบัติ
หน้าที่หลัก ๆ  
 1. งานธุรการ 
 2. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลปรางหมู ่

 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธาน  - เชิญเลขานุการสภา 
เลขานุการสภา  - ตามท่ีได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ สมัยประชุมสมัยสามัญ  

สมัยที่  4 ครั้ งที่  1/2565 ประจ าปี  พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่  29  
ธันวาคม  2564  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปรางหมู่ นั้น   
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมและเสนอคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาและรับรองรายงานการประชุม 

 
/ประธาน... 
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ประธาน  - สมาชิกสภาฯ จะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่  หากไม่มีถือว่ารับรอง 

มติที่ประชุม - รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้  (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
 4.1  การตรวจรายงานการประชุม 
ประธาน  - เชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม กล่าวชี้แจง 
นายชวลิต  เขียดสง - ตามท่ีฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
(ประธาน กก.ตรวจรายงานฯ)  ปรางหมู่ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1/2565 ประจ าปี 

2565 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม  2564   ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลปรางหมู่ และได้เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ตรวจสอบ นั้น  คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม ได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาตรวจรายงานการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 
เรียบร้อยแล้ว มีสาระส าคัญถูกต้อง ครบถ้วน  จึงขอรายงานต่อสภา 
เพ่ือทราบ 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม ่
 5.1 การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2565  
ประธาน  - เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย 
เลขานุการสภาฯ - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 

๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  
   มาตรา ๒๔  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้ง

แรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด 
     ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภา

เทศบาลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลครบตามจ านวนแล้ว และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภา
เทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 

     กรณีที่ สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้ งแรกได้ตาม
ก าหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือก
ประธานสภาเทศบาลได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยให้มีค าสั่งยุบสภาเทศบาล 

     สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะ
ขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

 
/- ระเบียบ... 
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  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
  ขอ ๑๑ (๒) ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดวาการประชุมสมัย

สามัญประจ าปแต่ละสมัยในปนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต ละสมัยในปนั้น 
มีก าหนดกี่วัน กับใหก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจ าป
สมัยแรกของปถัดไปและมีก าหนดกี่วัน   

    และขอ ๒๑ วรรคแรก  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าป
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจ าปของแตละสมัยใน 
ปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปของปถัดไป และ ระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจ าปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถิ่น
น าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปสมัยแรกของแตละป โดยใหน าความ
ในขอ ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ประธาน  - จึงขอหารือต่อที่ประชุมสภาฯ และขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ เพ่ือ
ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565   

นายกัณชิต  ค าเสน - เสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565   
  ตั้งแต่วันที่ 16  พฤษภาคม 2565  ถึงวันที่  14  มิถุนายน  2565  

ก าหนด  30 วัน 
  รับรองโดย  1. นายลัทธิ  เอียดเกลี้ยง 
    2  นายชม  เพชรกาศ 
ประธาน  - มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
เลขานุการ - เห็นชอบ 10   เสียง     
มติที่ประชุม - เห็นชอบ 10   เสียง     
  ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
  งดออกเสียง ไม่มี 

ประธาน  - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ เพ่ือก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าปี พ.ศ. 2565     

นายชวลิต  เขียดสง - เสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565   
  ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม  2565  ถึงวันที่  8  กันยายน  2565  ก าหนด 

30 วัน 
  รับรองโดย  1. นายอนันต์  ทองสม 
    2  นายภิญโญ  กรุณกิจ 
ประธาน  - มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
เลขานุการ - เห็นชอบ 10   เสียง     
มติที่ประชุม - เห็นชอบ 10   เสียง     
  ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
  งดออกเสียง ไม่มี 

 
/ประธาน… 
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ประธาน  - ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ เพ่ือก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี พ.ศ. 2564    

นายชม  เพชรกาศ - เสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2564   
  ตั้งแต่วันที่ 1  ธันวาคม  2565  ถึงวันที่ 30 ธันวาคม  2565   

ก าหนด 30 วัน 
  รับรองโดย  1. นายชวลิต  เขียดสง 
    2  นายประภาส  อัณฑยานนท์ 
ประธาน  - มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
เลขานุการ - เห็นชอบ 10   เสียง     
มติที่ประชุม - เห็นชอบ 10   เสียง     
  ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
  งดออกเสียง ไม่มี 
 
 5.2 การก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. 2566)  
ประธาน  - ตามข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงไปแล้ว   

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ เพ่ือก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของ
ปีถัดไป (พ.ศ. 2566)    

นายภิญโญ  กรุณกิจ - เสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป (พ.ศ. 2566)    
  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2565  ถึงวันที่  2  มีนาคม  2565  

ก าหนด 30  วัน 
  รับรองโดย  1. นายอนันต์  ทองสม 
    2  นายลัทธิ  เอียดเกลี้ยง 
ประธาน  - มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
เลขานุการ - เห็นชอบ 10   เสียง     
มติที่ประชุม - เห็นชอบ 10   เสียง     
  ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
  งดออกเสียง ไม่มี 
 
ประธาน - สรุป การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
  สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ถึง 14 มิถุนายน 2565 
  สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 10  สิงหาคม 2565 ถึง 8 กันยายน 2565 
  สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 30 ธันวาคม 2565  
  และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2566   
  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง  2 มีนาคม 2565 
  

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน        - ตามที่ นายชวลิต  เขียดสงเสนอให้ หัวหน้ากองทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุม

ด้วยนั้น วันนี้ได้เชิญหัวหน้ากองทุกฝ่ายแล้วแต่หัวหน้าหน้ากองมีภารกิจ 
เจ้าหน้าที่ จาก สตง.เข้าตรวจสอบงานของทางราชการ จึงติดภารกิจไม่ได้
เข้าร่วมประชุม 

นายกเทศมนตรี - ขอชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปรางหมู่
และการพัฒนาและด าเนินการ 
โครงการที่ 1 การประปาก าลังด าเนินการก่อสร้าง โดยได้งบอุดหนุน
เฉพาะกิจปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คาดว่าไม่เกิน 1 เดือนจะ
แล้วเสร็จ 

  โครงการที่ 2  สร้างสนามฟุตบอลหน้าส านักงานเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คาดว่าไม่เกิน 1 เดือนจะ
แล้วเสร็จ 

  โครงการที่ 3 อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2565 ถนนคอนกรีตบ้านยางโพรง - 
หัวไทร เซ็นสัญญาแล้วเสร็จ รอจนกว่าน้ าแห้งจะได้ด าเนินการก่อสร้าง
ต่อไป ระยะทาง 800 เมตร จากซอยตาพราหมณ์ถึงถนนหัวไทร 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ.พัทลุง ก าลังรอ
จัดจ้าง จ านวน 2 โครงการ 

  1) สะพาน คสล.หมู่ที่ 9  แทนสะพานเหล็ก 
  2) ถนน คสล.สายชลประทาน-หนองโอน หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 2 
  โครงการเศรษกิจฐานรากปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้งบมา 2 โครงการ 
  1) ถนน คสล.สายหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 งบประมาณ 1,900,000  

รองบประมาณอยู่ 
  2) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มครัวเรือนเปราะบางด้านอาชีพ

การเลี้ยงไก่ไข่ 200 ครัวเรือน งบประมาณ 600,000 บาท ตอนนี้รอ
งบประมาณอยู่ 

  และยั ง ได้ ป ระสานงานกับชลประทาน พัทลุ ง     3  โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                 
โครงการที่ 1 สร้างถนนลาดยางจากถนนเอเชีย ถึง หัวถนนคลองฝั่ง 
ทิศเหนือถ้าด าเนินการแล้วเสร็จรถจะได้วิ่งทางสวนเลนกันได้ เป็นวันเวย์ 
ทางชลประทานพัทลุง เห็นชอบแล้ว 

  โครงการที่ 2 ท านบที่คลองกง ทางชลประทานเสนอให้แล้ว 
  โครงการที่ 3 สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์จากหมู่ที่ 1 บ่อดิน 24 ไร่ ส่งน้ า

มาถึงหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 3 แนวคลองกงเข้าคลองไส้ไก่  
  ทางชลประทานเห็นชอบแล้วทั้ง 3 โครงการ และเสนอโครงการไป ยัง

ไม่ได้ตอบรับแต่ที่ส าคัญคือ ท านบคลองแว สะพานยาว มีปัญหาเกิดจาก
น้ ากัดเซาะทั้ง 2 ฝั่งเหนือและใต้ ตอนนี้ได้ให้ช่างด าเนินการส ารวจอยู่และ
เสนอโครงการไปแล้ว พนังกั้นคลองของหมู่ที่ 5 และหมู่ท่ี 10 ต.เขาเจียก 
เสนอโครงการเข้าไปแล้ว 

/ประธาน... 
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ประธาน - ขอบคุณท่านนายกฯ มีสมาชิกสภามีข้อสงสัยหรือสอบถามทางฝ่ายบริหาร

หรือไม่ ขอเชิญสมาชิก 
นายชวลิต  เขียดสง - ขอเสนอฝากท่านนายก 1 เรื่อง  จากนายกสมัยคนที่แล้วเรื่องท านบ 

กั้นน้ าคลองภู่ ที่หลังวัดควนกรวดเสนอไป ซึ่งได้รับอนุมัติแล้ว แต่ไม่มีคน
รับจ้าง งบประมาณจึงตกไป  เพราะว่าประตูระบายน้ าช่วงน้ าหลากนั้น
ส าคัญและช่วงนี้ได้ด าเนินการท าถนนไปพร้อมกันด้วย ไม่สามารถเกิดขึ้น
ได้ เวลาหน้าแล้งเราจะได้กักเก็บน้ าไว้ โดยใช้ประตูระบายน้ าปิดกักเก็บ
น้ าไว้แต่ถ้าเรามีก้ันทางเปิด/ปิดได้ จะสะดวก ท านบในช่วงนี้มีปัญหา การ
แก้ไขได้ประสานงานกับกองช่าง ก็ทราบว่าไม่ใช่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมชลประทานรับผิดชอบ เนื่องจากว่าโอนย้ายมาทางเทศบาลต าบล
ปรางหมู่นานแล้ว เทศบาลต าบลปรางหมู่ รับผิดชอบ เพราะตอนนี้ที่
ระบายน้ าเปิดและปิดไม่ได้ฝากช่วยประสานงานให้ด้วย ด าเนินการตั้ง
งบประมาณเอาไว้ด้วย จะต้องท าช่วงหน้าแล้งช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ 
ขอฝากไปยังท่านนายกด้วย 

นายกเทศมนตรี - ช่วงท านบควนกรวด ท านบที่ถ่ายโอนมาแล้วมีหมู่ที่ 7 ก็มีปัญหาเดียวกัน 
จะรับไว้ เ พ่ือพิจารณาต่อไป เพราะได้ ไปดูมาแล้ว  และขอชี้ แจง 
เรื่องสมาชิก ทราบว่าตอนนี้ได้ให้พนักงานท าเสาหมอนบนถนนประมาณ 
1,000 กว่าต้น ไปปักแนวริมกั้นถนน ถ้าประชาชนถามว่าหลักอะไร  
ให้ตอบว่าผู้บริหารกั้นแนวถนน ผู้บริหารขอแนวถนน หากผ่านบ้าน 
ของใครแล้วเห็นด้วย จะได้ด าเนินการเรื่องการอุทิศที่ดิน แต่ถ้าถนน 
สายไหนไม่เห็นด้วยก็ปล่อยทิ้งไป  ตอนนี้ก าลังส ารวจใหม่ ประมาณ  
10 สาย จะชี้แจงให้ฟัง สายแรกที่จะเริ่มในอาทิตย์นี้ ขยายถนนจากบ้าน
ที่ปรึกษา เข้าซอยเลยเข้าไปในบ้านผู้ช่วยฉลอง นุ่มเรือง หมู่ที่ 3 แล้วก็จะ
ไปสุดที่ก้ันคลองเขตชัยบุรี ระยะ 1.5 กม. 

  เส้นที่ 2 จากค่ายมวยหนองปลิง ขยายเขตทุ่งแร่ตัดไปสู่ถนนรถไฟ 
ประมาณ 2 กม. 

  เส้นที่ 3 จากบ้านนายประภาส อัณฑยานนท์ หมู่ที่ 5 ไปผ่านหนองปลิง  
  ผ่านทุ่งนาผ่านบ้านสะพานเก่าอยู่ทางทิศตะวันตกของสภาระยะทาง 1.5 กม. 
  เส้นที่ 4 จากบ้านนายประภาส อัณฑยานนท์  ไปสู่บ้าน นายชม เพชรกาศ 
  เส้นที่ 5 จากหมู่ท่ี 2 มาที่โคกนาก ระยะทาง 2 กม. 
  เส้นที่ 6 สายเลียบคลอง หมู่ที่ 8 ถนนเอเชีย-หัวไทร 
  เส้นที่ 7  จากหัวไรมาควนกรวด ช่วงนี้ 2 สาย 
  จะให้พนักงานไปขอชาวบ้านดูก่อนและก็วัดปักเขตไว้ ถ้าได้สายไหน  

จะเอาใบอุทิศที่ดินไปให้เซ็น ทางเทศบาลต าบลปรางหมู่ก็โครงการ 
เข้ามามาก ขอได้หรือไม่ได้ก็ต้องขอไปก่อน ทุกโครงการที่ชี้แจงมานั้น จะ
ใช้งบอุดหนุนพิเศษทั้งหมด และประมาณเดือนเมษายน เปิดรับวิศวกร
โยธา 1 ต าแหน่ง  เกี่ยวกับถนนและสะพานที่ไปส ารวจเอาไว้หมู่ที่ 5 จาก
ฝั่งโคกนากสู่ม่วงขีแ้ร้ง 1 สาย ถนนสายหัวสะพานโคกโพธิ์ฝั่งทิศตะวันตก
ของเหมืองไปยังพังยา 1 สาย 

ประธาน - ขอขอบคุณท่านนายก 
/ประธาน... 



- 8 - 
 

ประธาน - เชิญ นายชม  เพชรกาศ 
นายชม  เพชรกาศ - ขอฝากไปถึงท่านายกด้วย เรื่องน้ าท่วมที่ผ่านมาของหมู่ที่ 6  จ านวน  

20 กว่าครัวเรือน รถสัญจรผ่านไม่ได้ ขณะนี้เป็นเดือน 4 ยังเกิดน้ าท่วม 
ถ้าถึงฤดูน้ าท่วมเสนอเรื่องท านบทองแว ช่วยท าให้ต่ าลงอีกสักหน่อย  
ฤดูร้อนน้ าจะท่วม พอเข้าฤดูฝนน้ าจะท่วมหนักขนาดไหน บ้านกระผม
ท่วมสูงเหนือหัวเข่า รถมอเตอร์ไซต์ผ่านไม่ได้ขอฝากท่านนายกด้วยครับ 

นายกเทศมนตรี - โครงการนี้ได้มารับช่วงต่อใหม่ ๆ ก็ได้ไปส ารวจให้อยู่ ท านบทองแวพัง
เสียหาย โดนน้ ากัดเซาะ 2 ข้าง ที่พังเสียหายด้านทิศเหนือไม่มาก ส่วน 
ทิศใต้ 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ไปบ้านหมู่ที่ 6 มันเสียหายมาก ได้เสนอ
เรื่องประสานไปยังกรมโยธาธิการที่ กทม.แล้ว แต่ต้องรอว่าจะได้หรือไม่ 
แต่หากจะใช้งบของเทศบาลต าบลปรางหมู่นั้นไม่มีงบประมาณแล้ว 
เพราะงบประมาณมีอยู่ไม่เกิน 1 ล้านบาทที่จะสามารถน ามาพัฒนาและ
ไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนที่ตั้งไว้ในปีนี้  

  1) ห้องน้ า ยังไม่ได้ท า   
  2) อาคาร ยังไม่ได้ท า 
  เพราะว่างบประมาณที่เข้ามาก็จะใช้จ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานและ

ของเบี้ยยังชีพผู้พิการ คาดว่าถ้าได้งบประมาณมาจะด าเนินโครงการ
ก่อสร้างห้องน้ าและก่อสร้างอาคารก่อน แต่ไม่รู้งบประมาณจะเข้ามา
เมื่อไหร่ 

ประธาน - ขอบคุณท่านนายก 
ประธาน - เชิญ คุณลัทธิ  เอียดเกลี้ยง 
นายลัทธิ  เอียดเกลี้ยง - ฝากเรื่องไปถึงท่านนายก ขอให้ไปควบคุมและดูแลสุนัขจรจัดด้วย 

ส่วนมากไปอาศยัอยู่โรงเรียนบ้านปรางหมู่ เกรงจะกัดลูกหลานและเด็กใน
โรงเรียน เพราะมีมากและมีสุนัขตั้งท้องอยู่หลายตัว และได้ปรึกษา
คณะกรรมการฯ ว่าจะใช้วิธีท าหมัน และได้ติดต่อปศุสัตว์จังหวัด ซึ่งได้
แนะน าให้เทศบาลต าบลปรางหมู่ด าเนินการต่อไป 

นายกเทศมนตรี - สัปดาห์หน้านี้จะได้ลงมาดูและปศุสัตว์จังหวัดได้ด าเนินการทั่วประเทศ จะ
ได้ด าเนินการท าหมันให้ 

ประธาน - ขอบคุณท่านนายก 
ประธาน - หากไม่มีสมาชิกท่านใดกล่าวเพ่ิมเติม ก็ขอให้ ผอ.กองการศึกษา ได้ชี้แจง

เกี่ยวการแข่งขันกีฬาต่อไป 
นางจินตหรา จันมา - ขอชี้แจงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ปีนี้เป็นครั้งที่ 6 ในจังหวัดพัทลุง 

ส่วนทางเทศบาลต าบลปรางหมู่ ได้ส่งกีฬาฟุตซอลหญิง, กีฬาเปตอง  
  และกีฬาฟุตซอลหญิง ได้เริ่มท าการแข่งขันเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2565 ที่ผ่านมา นัดแรกเทศบาลต าบลปรางหมู่ชนะมา และจะมีการ
แข่งขันต่อไปกับเทศบาลต าบลมะกอกเหนือ  เวลา 12.30 น. และ 
อีกรอบในวันพรุ่งนี้แข่งกับเทศบาลต าบลต านาน ในรอบแรกนั้นเทศบาล
ต าบลปรางหมู่จับสลากแบ่งสาย ได้ 4 ทีม ส่วนสายอ่ืนนั้นมี 3 ทีม ทีมได้
คะแนนล าดับที่ 1 และล าดับที่ 2 ของสายมาแข่งขันชิงชนะเลิศ และ
ขณะนี้ทางเทศบาลต าบลปรางหมู่ ยังอยู่ในล าดับที่ 1 ของสาย และ
จะต้องแข่งอีก 2 นัด ส่วนกีฬาเปตองนั้น  

/ได้ส่ง... 
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ได้ส่งทีมเข้าร่วม 7 ทีม ได้แก่ ประชาชนชาย  ทีมประชาชนหญิง ทีม
คณะผู้บริหาร ทีมสมาชิกสภา ทีมพนักงานชาย ทีมพนักงานหญิง และทีม
ผู้บริหาร ซึ่งโปรแกรมการแข่งขันได้โพสต์ไว้ในไลน์ของเทศบาลต าบล
ปรางหมู่แล้ว เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป โดยเริ่มแข่ง
วันละ 2 คู่ ทีมประชาชนเริ่มตั้งแต่วันที่ 14,15,16 และ วันที่ 17 ถ้า
ทีมชนะในสาย ก็ไปชิงในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันท้องถิ่นไทย  
ซึ่งก าหนดการนั้น ทาง อบจ.จะแจ้งให้ทราบว่าช่วงนี้เกิดสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด ถ้าดีขึ้นจะแจ้งให้ทราบว่าวันที่ 18 มีนาคม 2565 
จะมีการเดินขบวนพาเหรด และงานเลี้ยงหรือหรือไม่ หรือจนกว่าจะดีขึ้น
และเสื้อกีฬาที่ เทศบาลแจกไปแล้ว เชิญชวนท่านสมาชิกสภาหรือ
พนักงานไปร่วมเชียร์กีฬาที่สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง  

ประธาน - ขอขอบคุณกองการศึกษา มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมเรื่อง
กีฬาหรือไม ่

- ชี้แจงเรื่องของ นายชวลิต  เขียดสง  เรื่องไลน์กลุ่มเทศบาลต าบลปรางหมู่ 
และให้สมาชิกได้เข้ากลุ่มด้วย ให้พนักงานธุรการและกิจการสภาได้เชิญ
ทุกคนเข้ากลุ่ม ซึ่งท่านจะได้รับรู้ข่าวสารโดยพร้อมเพรียงกันทุกคน 

-  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยที่เสนอในที่ประชุมบ้างหรือไม่ ทางฝั่งผู้บริหาร
ไม่ได้ท าหรือตอบในที่ประชุม  

-  ได้ท าการติดตั้งไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้าด้านการเกษตร ช่วงนี้ได้มีโครงการ
ด้านการเกษตรโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเสาไฟและมิเตอร์ติดตั้งฟรี
และได้ขยายช่วงเวลาขอติดตั้งให้กับเกษตรกรทั่วไป 

- สมาชิกสภาท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ 
นายประภาส อัณฑยานนท์ - ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านไปรับเสื้อกีฬา และขอสอบถามท่านประธาน

ว่าเราจะไปขอไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรที่ไหนและใช้เอกสารอะไรบ้าง เผื่อมี
สมาชิกและประชาชนสนใจ 

ประธาน - ขั้นตอนที่ 1 จะต้องมีสมุดสีเขียว (สมุดเกษตรกร) โฉนดที่ดินแปลงที่
ต้องการติดตั้งไฟฟ้า ส าคัญต้องเป็นเกษตรกร โดยไปติดต่อที่การไฟฟ้าที่
หัวยางทางเขตหัวยาง ที่ก าลังขยายเขตของโครงการ  ถ้าไปขอที่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะมีการคิดค่าติดตั้งแต่ให้ดีต้องขอไปทางเขตจะดีกว่า 

 - สมาชิกท่านใดมีเรื่องสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม - ไม่มีการสอบถาม 
ประธาน - ขอเชิญ นายบุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
นายบุญเลิศ  ไชยสวัสดิ์ - จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ทางเทศบาลต าบลปรางหมู่

ได้รับนโยบายจากนายก มีการแจกถุงยังชีพเพ่ือไปช่วยเหลือพ่ีน้อง
ประชาชนที่ถูกกักตัว ติดเชื้อในต าบล และทีมงานที่แจกถุงยังชีพในปี 
2564  และ ปี 2565 และออกแจกพร้อมกับเจ้าหน้าที่ 

/สาธารณสุข... 






